



จดหมายข่าว

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว นายสมเกียรติ พรหมเสน นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน





จดหมายข่าว

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โดมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้จัดกิจกรรมส่งมอบแว่นตา ให้แก่ผู้ที่เข้ารับการตรวจคัดกรองสายตา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ภายใต้ "โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตา และแก้ไขปัญหามองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลแม่แฝกใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566"





จดหมายข่าว

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว นางผ่องพรรณ แสงคำ ประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว และในสถานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนร่วมวางแผนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ โครงการพัฒนากลไกการทำงานผ่านศูนย์บริการให้คนพิการมีความรู้รอบด้านตามแนว CBR ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) โดยมูลนิธิส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจร่วมกับศูนย์บริการคนพิการตำบลชมพู ได้จัด “โครงการอบรมการใช้เครื่องมือ แอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพความเข้าใจในเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล” เพื่อให้คณะทำงานพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ และครอบครัวได้มีข้อมูลเข้าถึงความพิการเพื่อดูแลและวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์โดยรวมของพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ โดยใช้ข้อมูลจากแอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพ โดยมี งานพัฒนาชุมชนสำนักปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ชมรมอาสาสมัครเพื่อคนพิการตำบลแม่แฝกใหม่ และผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้



จดหมายข่าว

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566



วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว นายสมเกียรติ พรหมเสน นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุธรรม จันทรแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน

ประกอบด้วยกิจกรรมการฟังบรรยายให้ความรู้ เรื่องสิทธิคนพิการ การคุ้มครองสิทธิคนพิการทางสังคมและสวัสดิการ การศึกษา ,อาชีพของคนพิการ โดยวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยรับร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระ จากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา 50(5) ตลอดถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ บริการสุขภาพทางเลือกและมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเจดีย์แม่ครัว

โดยมีผู้พิการและครอบครัวที่ดูแลคนพิการในพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ชมรมอาสาสมัครเพื่อคนพิการตำบลแม่แฝกใหม่ และผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนากลไกการทำงานผ่านศูนย์บริการให้คนพิการมีความรอบรู้รอบด้านตามแนว CBR ตำบลแม่แฝกใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้



จดหมายข่าว

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566



วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว นายสมเกียรติ พรหมเสน นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการ รวมถึงการจัดการการระบายน้ำทิ้งของลำเหมืองภายในตำบลแม่แฝกใหม่ เพื่อรองรับน้ำจากฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง ตลอดจนการวางแผนการดำเนินงาน และซักซ้อมความเข้าใจในการแก้ปัญหา การระบายน้ำของลำเหมืองภายในตำบลแม่แฝกใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แก้วเหมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน





จดหมายข่าว

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566



วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว นายสมเกียรติ พรหมเสน นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุธรรม จันท์แก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจำปี 2566 ประเด็นงานที่ 7 การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รหัสการรับรอง EHA : 7000 ประกอบด้วยคณะกรรมการระดับเขต (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่) คณะกรรมการระดับจังหวัดและทีมเลขาคณะกรรมการ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่) โดยมีปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้





จดหมายข่าว

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566



วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านพระธาตุเจดีย์หมู่ที่ 13 ตำบลแม่แฝกใหม่ นายสมเกียรติ พรหมเสน นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้นำกระเบื้องหลังคามอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ จำนวน 20 หลังคาเรือน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา



จดหมายข่าว

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านอศคภัย อทกภัย วาตภัย รวมถึงสรุปเหตุการณ์รายงานเสนอแนะ วางแผนป้องกันและระงับเหตุ สาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่

